

# TLAS เมียนมาร์ ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ ‘ดี’ ของการตรวจสอบ

## ความถูกต้องตามกฎหมาย

คณะกรรมการการรับรองป่าไม้เมียนมาร์ (MFCC) ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งสุดท้ายเมื่อไม่นานมานี้ ในเรื่องการประเมินปัญหาช่องว่างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมระบบ TLAS และได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจากโครงการ EU FAO FLEGT

การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้มีผู้เข้าร่วม โดยเฉพาะชาวต่างชาติมากมาย สาเหตุเนื่องจากเมื่อไม่นานมานี้ ผู้นำเข้าไม้สักเมียนมาร์ชาวสวีเดน ไม่ผ่านระบบตรวจทานเอกสาร

ภาคประชาสังคมบางกลุ่มได้แสดงความกังวลต่อระบบ TLAS ของเมียนมาร์ว่าอาจมีผลต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการมองหาสิ่งที่จะนำไปพิจารณาต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญด้านป่าไม้

Barber Cho เลขาธิการ MFCC ได้อธิบายว่าโครงการ TLAS ของเมียนมาร์ได้เริ่มต้นในปี 2014 ซึ่งเป็นเวลานานกว่าก่อนมีข้อกล่าวหาเรื่องความถูกต้องตามกฎหมายการส่งออกไม้เมียนมาร์ว่าบางส่วนยังไม่สามารถตรวจสอบได้ เขาย้ำว่าไม่มีความเสี่ยงใดที่จะนำระบบของเมียนมาร์มาใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวอีกว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับ TLAS ของประเทศจะดำเนินการผ่านการเสวนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มีการแนะนำเรื่องการประชุมการรับรองว่ากรมป่าไม้ควรมุ่งใช้ผลจากการวิเคราะห์ประเด็นช่องว่างเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายในปัจจุบัน

วิสาหกิจไม้เมียนมาร์ (MTE) กำลังวางแผนที่จะใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามแหล่งที่มาของไม้เมื่อเริ่มต้นปลูก หลังจากหยุดการทำไม้เป็นเวลา 1 ปี ปัจจุบันนี้ MTE มีการทำสัญลักษณ์โดยใช้ค้อนตอกไปที่ปลายด้านหนึ่งของไม้ท่อน รวมถึงใส่หมายเลขตามที่มีการติดตามการนำเคลื่อนที่ไม้

## TLAS เมียนมาร์ ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ ‘ดี’ ของการตรวจสอบ

### ความถูกต้องตามกฎหมาย

เมื่อเรื่องการห้ามทำไม้ถูกยกขึ้นมา สัญญาที่ว่า MTE จะโค่นและทำไม้สักประมาณ 20,000 ต้นและไม้เนื้อแข็งอีก 60,000 ต้นในปีนี้ (การตัดไม้ที่ได้รับอนุญาตรายปีของเมียนมาร์ถูกกำหนดโดยจำนวนของต้นไม้ที่ถูกโค่น ต้นไม้แต่ละต้นให้ผลผลิตตั้งแต่ 1.2 ถึง 1.5 ฮอปตัน)

การให้ความสำคัญกับความสนใจของผู้เข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศนั้นขึ้นอยู่กับวิธีที่กรมป่าไม้สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับการตรวจสอบการติดตามไม้และความถูกต้องตามกฎหมาย

ในข่าวที่เกี่ยวข้องกับสมาคมพ่อค้าไม้เมียนมาร์ มีการยกคำพูดของ Dr. Sein Win มาว่าภาคเอกชนจะมองหาอำนาจจากภาครัฐสำหรับระบบการตรวจสอบโดยบุคคลอิสระ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เป็นไปตาม EUTR

ที่มา [http://www.ihb.de/wood/news/Myanmar\\_timber\\_certification\\_TLAS\\_51183.html](http://www.ihb.de/wood/news/Myanmar_timber_certification_TLAS_51183.html)